
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๒๘  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๓  กมุภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๘  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔   

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวเบญจา  แสงจันทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพัฒนา  สัพโส  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายวัชรพล  โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครราชสีมา  พรรคชาติพัฒนา  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเสรีรวมไทย  เรื่อง  ผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชน 
จากพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  พ.ศ.  ๒๔๕๖  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  ครั้งที่  ๒๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๕  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดระยอง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอทราบความคืบหน้าโครงการขยายถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖๔๘  (ทางเลี่ยงเมืองแกลง)  และโครงการปรับปรุง
ขยายถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ตั้งแต่บริเวณแยกบริษัท   
ไออาร์พีซี  จ ากัด  (มหาชน)  ต าบลเชิงเนิน  อ าเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง   
จนถึงแยกนายายอาม  ต าบลนายายอาม  อ าเภอนายายอาม  จังหวัดจันทบุรี  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ   
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดชลบุรี  เรื่อง  ความคืบหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และการแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น   ถาม  
นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   
(นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้า
ส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท   ถาม  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้ 
มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๐ – ๑๑.๔๐  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน 
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนพพล  เหลืองทองนารา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  มาตรการทางกฎหมายต่อผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับการผลิต  น าเข้า  หรือจ าหน่ายเครื่องส าอางที่มีส่วนผสมของพลาสติกไมโครบีดส์
อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๓  
ครั้งที่  ๒๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๕  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามไม่อยู่ในที่ประชุม  ดังนั้น  กระทู้ถาม
ดังกล่าวจึงตกไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๕  (๑) 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายรังสรรค์  มณีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดล าพูน  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  นโยบายของรัฐบาลเรื่อง  การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
(นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดชัยภูมิ  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การก่อสร้างแหล่งน้ าตามแนวเชิงเขาภูแลนคา  
อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดชลบุรี  เรื่อง  การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน  เพื่อดึงดูดและรองรับ
นักท่องเที่ยวในอ าเภอสัตหีบ   จังหวัดชลบุรี   ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน
ตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๗  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคภูมิใจไทย  เรื่อง  การพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัด
ลพบุรี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ ไปตอบ 
ในการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่   ๒๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ความไม่สะดวกในการช าระค่าปรับจราจร  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มี
หนั งสื อขอ เลื่ อนตอบกระทู้ ถามนี้ ไปตอบในการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร   
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 
  



-  ๔  - 
 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน า
ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ 

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการแรงงาน แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๔) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวสุภาพร  ก าเนิดผล  เป็นกรรมาธิการ  
แทน  นายชุมพล  จุลใส 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๕) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายชวน  ชูจันทร์   เป็นกรรมาธิการ  แทน   
นายไพบูลย์  นิติตะวัน 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๗) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายนิยม  ช่างพินิจ  เป็นกรรมาธิการ  แทน   
นายชลน่าน  ศรีแก้ว 

๔. ตั้ งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง 
แบบครบวงจร  (Entertainment  Complex)  การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจ
กาสิโนถูกกฎหมาย  และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนัน 
ผิดกฎหมาย  การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์  (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายวัน  อยู่บ ารุง  เป็นกรรมาธิการ  แทน   
นายวิชาญ  มีนชัยนันท์ 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม 
รับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 
๑) ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   

วันจันทร์ที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติ
เห็นชอบแล้ว  
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๒)  ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันอังคารที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี  ๒๕๖๓  
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  และรายงานประจ าป ี
กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล  บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นายรักษ์  วรกิจโภคาทร  กรรมการผู้จัดการ  นางวันเพ็ญ  อรรชุนเดชะ  นางมีนา   
ภัทรนาวิก  และนายณัฐสิทธิ  เธียรประสิทธิ์  ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออก 
และน าเข้าแห่งประเทศไทย  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  กรรมการผู้จัดการ  ตอบช้ีแจง 

๓. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้   
นางอลิสา  ปิ่นประเสริฐ  และนายพยุงศักดิ์  ครเจริญ  รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ   
นางสาวกนกรัตน์  ขุนทอง  นายชุมพล  เด็จดวง  และนายนิรันดร  จอมทอง  ผู้แทน
จากส านักงบประมาณ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖   

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  รองผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ  ตอบช้ีแจง 

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน  ป.ป.ส.  ในการปราบปราม 
ยาเสพติด  ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมไดอ้นญุาตให ้  
นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์  รองเลขาธิการ  ป.ป.ส.  นางสาวจิตติมา  อุดมกุศลศรี  และนายธนาวิช   
ลิ้มวัฒนา  ผู้แทนจากส านักงาน  ป.ป.ส.  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีประธานสภา 
ผู้แทนราษฎร  ปฏิบัติหน้าที่ต่อ  รองเลขาธิการ  ป.ป.ส.  ตอบช้ีแจง 
  



-  ๖  - 
 

๕. รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   

นางอัญชลี  ศรีอ าไพ  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี  นางสาวณฐากัญ  กัจฉมาภรณ์  
นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธุ์  และนางสาวอทิรา  โสตโยม  ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง   
นางสาวยอดเยาวมาลย์  สุคนธพันธุ์  และนางสุเนตรา  เล็กอุทัย  ผู้แทนจากส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  ที่ปรึกษา 
ด้านพัฒนาระบบบัญชี  และผู้แทนจากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ตอบช้ีแจง 

๖. รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติการบรหิาร 
หนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้   
นายถาวร  เสรีประยูร  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน  นายอัคนิทัต  บุญโญ   
ร้อยต ารวจตรีหญิงจารุณี  เล็กด ารงศักดิ์  และนางสาวสุธาวรรณ  วรรณสุกใส  ผู้แทน
จากส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๗๖ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  ผู้อ านวยการ
ส านักนโยบายและแผน  ตอบช้ีแจง 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๗.๔๕  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 
 
 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
โทร.  ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๐๑๑ 
www.parliament.go.th 
 

http://www.parliament.go.th/

